

## บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน ประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ ที่อยู่ตามที่ จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สาขา: เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

##### 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ การดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

##### 1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดง รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย

#### 1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

##### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากรายการดังต่อไปนี้

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุทธกรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
บริษัทฯวัดมูลค่ายุทธกรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ  
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุทธกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

**การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต**

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้  
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อ  
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

**การรับรู้รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า**

บริษัทฯรับรู้รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุทธกรรม  
ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุทธกรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุทธกรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้ถูกรับรู้ผ่านกำไร  
หรือขาดทุน

บริษัทฯนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  
และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ  
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์  
และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์  
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17  
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินลงทุน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีโดยเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

## 1.5 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า

### 1.5.1 เครื่องมือทางการเงิน

#### **การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า**

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สามารถโอนไปเป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

#### **การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

## 1.5.2 สัญญาเช่า

### **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากบริษัทฯ ไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่บริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

### **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

### **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		ผลกระทบจาก มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ	
	31 ธันวาคม 2562	ทางการเงิน	1 มกราคม 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,398	(3,531)	109,867
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3,342	3,342
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	720,217	720,217
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	551,564	(551,564)	-
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30,984	76,231	107,215
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	280,547	(42,690)	237,857
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,448	134,923	156,371

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2562	ทางการเงิน	1 มกราคม 2563
	ผลกระทบจาก		
	มาตรฐานการรายงาน		
	ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ		
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,398	(3,531)	109,867
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3,342	3,342
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	720,217	720,217
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	162,209	(162,209)	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3,736	(3,736)	-
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	107,215	107,215
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(74,088)	311,945	237,857
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,448	134,923	156,371

## 2.1 เครื่องมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	(43,152)	311,483
การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	462	462
ผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการนำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ	(42,690)	311,945

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,366	-	-	112,366
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,398	-	-	109,867
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3,342	-	3,342
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,097	-	-	3,097
พันธบัตรธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,000	-	-	11,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	720,217	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	551,564	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	198	-	-	198
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>791,623</b>	<b>3,342</b>	<b>720,217</b>	<b>960,087</b>

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,366	-	-	112,366
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,398	-	-	109,867
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3,342	-	3,342
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,097	-	-	3,097
พันธบัตรธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,000	-	-	11,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	720,217	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	162,209	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	198	-	-	198
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>402,268</b>	<b>3,342</b>	<b>720,217</b>	<b>960,087</b>

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน



### 3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</u>			
ซื้อวัตถุดิบ	13	114	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของ บริษัทใหญ่
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	1	1	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่า	4	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	447	1,137
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้น โดยบริษัทฯ)	231	83
อื่น ๆ	7	6
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	685	1,226
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 10)</u>		
บริษัทใหญ่	6,547	5,272
บริษัทร่วม	629	629
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	223	651
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,399	6,552

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,000	2,931
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	83	23
รวม	3,083	2,954

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	435	948
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	435	948
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	101,224	95,336
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	630	13,852
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	101,854	109,188
รวมลูกหนี้การค้า	102,289	110,136
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	250	278
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,627	2,984
รวมลูกหนี้อื่น	1,877	3,262
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	104,166	113,398

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

5. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
สินค้ำสำเร็จรูป	41,539	48,993	(1,097)	(4,232)	40,442	44,761
งานระหว่างผลิต	14,534	14,531	-	-	14,534	14,531
วัตถุดิบและสารเคมี	117,055	149,434	-	-	117,055	149,434
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	615	325	(263)	(263)	352	62
<b>รวม</b>	<b>173,743</b>	<b>213,283</b>	<b>(1,360)</b>	<b>(4,495)</b>	<b>172,383</b>	<b>208,788</b>

การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2563	2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	4,495	1,390
บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		
ลดลงระหว่างงวด	(3,135)	(486)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,360	904

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วน เงินลงทุน ร้อยละ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนในตราสารทุน</b>			
<b>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>			
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	0.33	16,191	33,500
<b>รวม</b>		<b>16,191</b>	<b>33,500</b>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วน เงินลงทุน ร้อยละ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>			
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	19.63	412,914	415,163
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	19.00	94,999	209,380
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด	13.00	650	6,057
<b>รวม</b>		<b>508,563</b>	<b>630,600</b>
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>		<b>524,754</b>	<b>664,100</b>

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

## 7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน			
			31 มีนาคม	31 ธันวาคม	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2563	2562	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
			ร้อยละ	ร้อยละ	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน	ผลิตผ้าป้องกันภัย							
โปรเทคทีฟแพปบริคเอเชีย	และอันตราจากรการทำงาน							
จำกัด (“TCUA”)		ไทย	49.35	49.35	16,950	16,950	190,000	190,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม					16,950	16,950	190,000	190,000
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCUA					(16,950)	(16,950)	(190,000)	(190,000)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ					-	-	-	-

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”) จัดทะเบียนเลิกกิจการกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

**8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>	112,192
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	26
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(5,451)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563</b>	<u>106,767</u>

บริษัทฯ ได้ให้คำมั่นต่อธนาคารว่าจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญาวงเงินสินเชื่อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

**9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น**

ยอดคงค้างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ได้รวมลูกหนี้ของบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”) จำนวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะได้รับชำระ เนื่องจาก TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถสรุปมูลค่าสินทรัพย์สุทธิได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯ จึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว

**10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย: พันบาท)	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,053	6,207
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	13,564	9,477
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	346	345
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,008	14,823
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<u>30,971</u>	<u>30,852</u>

**11. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน**

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	75,518	78,554
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(26,997)	(29,808)
หนี้สินสุทธิ	<u>48,521</u>	<u>48,746</u>

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด	78,554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	807
ต้นทุนดอกเบี้ย	389
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด	(4,232)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด	<u>75,518</u>
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นงวด	29,808
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	(1,007)
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ	490
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด	(2,294)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายงวด	<u>26,997</u>

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

**12. หุ้นบุริมสิทธิ**

จำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับสะสมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นจำนวน 147 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 147 ล้านบาท)

**13. รายได้จากการขายและบริการ**

รายได้จากการขายและบริการประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสิ่งทอเป็นส่วนใหญ่ รายได้จากค่าขนส่งที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้ และรายได้จากบริการอื่น โดยรายได้จากค่าขนส่งและรายได้จากการบริการอื่นมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**14. ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับงวดสามเดือน  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

25632562**ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:**

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล

-

-

**ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:**

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

45

(113)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

45(113)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563256225632562**ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:**

กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เพื่อขาย

€

€

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุน

(122)(122)

รวม

(122)

€

(122)

€

## 15. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
กำไร (ขาดทุน)		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
2563	2562	2563	2562	2563	2562
พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
<b>สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม</b>					
ขาดทุนสำหรับงวด	(3,672)	(261)			
หัก: เงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ	(5,250)	(5,250)			
<b>ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ</b>	<b>(8,922)</b>	<b>(5,511)</b>	45,000	45,000	<b>(0.20)</b>
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
กำไร (ขาดทุน)		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
2563	2562	2563	2562	2563	2562
พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
<b>สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม</b>					
ขาดทุนสำหรับงวด	(3,672)	(523)			
หัก: เงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ	(5,250)	(5,250)			
<b>ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ</b>	<b>(8,922)</b>	<b>(5,773)</b>	45,000	45,000	<b>(0.20)</b>

## 16. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

## 17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

## 17.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบจำนวน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา



**17.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน**

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะและสัญญาบริการต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 3 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี	4	1
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	1	1

**17.3 การค้ำประกัน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนเงิน 11 ล้านบาทไปวางค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (31 ธันวาคม 2562: 11 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 1.6 ล้านบาท)

**18. เครื่องมือทางการเงิน**

บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายโดยการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาและยูโร

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	31 ธันวาคม 2562
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.61	1.70	32.4257	29.8855
ยูโร	1.01	1.42	35.5070	33.2713

บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		
	จำนวนที่ขาย (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ตามสัญญาของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.41	29.89 - 32.76	24/04/63 - 26/03/64
ยูโร	2.86	33.50 - 36.26	31/07/63 - 22/03/64

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน	จำนวนที่	อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	วันครบกำหนด
	ขาย	ตามสัญญาของจำนวนที่ขาย	ตามสัญญา
	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.04	29.78 - 31.62	27/03/63-18/12/63
ยูโร	1.34	33.50 - 37.20	10/01/63-11/12/63

**19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล**

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย